



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์

เพื่อให้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๓) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และเพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ระดับมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีวาระพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมวาระเพื่อพิจารณา และเสนอให้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการ ดังนี้

ให้อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ได้เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

ข้อที่ ๑ Google Classroom สนับสนุนการสร้างชั้นเรียนและมอบหมายงาน พร้อมส่งงานผ่าน Word Excel Powerpoint โดยใช้ Google Drive

ข้อที่ ๒ Google Form สนับสนุนการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อจัดทำข้อสอบออนไลน์

ข้อที่ ๓ Google Hangouts Meet สร้างห้องประชุมเพื่อเปิดชั้นเรียนออนไลน์ให้นักศึกษาเข้าร่วมชั้นเรียน

ข้อที่ ๔ Facebook Live สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Realtime

ข้อที่ ๕ Video Recording Room สนับสนุนห้องบันทึกวิดีโอการเรียนการสอน

ข้อที่ ๖ Google Tools รวมเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์

ข้อที่ ๗ รูปแบบออนไลน์อื่น ๆ ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนและการสอบ ของรายวิชานั้น ๆ

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแลและให้การช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์

กรณีมีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ

จึงประกาศมาเพื่อพิจารณาปฏิบัติต่อไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข)

อธิการบดี